

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง ผู้แทนปลัดกระทรวง และสำนักงบประมาณ ๑๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน ผู้แทนองค์กรคนพิการ ๙ คน ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p><b>เรื่องสืบเนื่อง</b></p> <p>๑) มาตรการภาษีสำหรับคนพิการ/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวกับมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับคนพิการและองค์กรเอกชน โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการประสานส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยตรง ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาและความมั่นคงของมนุษย์ มีหนังสือแจ้งกระทรวงการคลังทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งผู้แทนกรมสรรพากรได้ชี้แจงการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุม</p>	<p><b>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</b></p> <p>รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำ ร่าง พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวกับมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับคนพิการและองค์กรเอกชน ซึ่งผู้แทนกรมสรรพากรได้ชี้แจงว่าพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑) ให้สถานประกอบการที่จ้างคนพิการเข้าทำงาน ให้หักลดหย่อนได้เป็นสองเท่าของค่าจ้างทั้งหมด</li><li>๒) ให้สถานประกอบการที่จัดตั้งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ มีสิทธิหักลดหย่อนได้เป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมด</li><li>๓) ให้ภาคเอกชนที่บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสถานสงเคราะห์ที่ดูแลคนพิการ มีสิทธินำเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีประจำปี</li></ol> <p>ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะนำเสนอกระทรวงการคลังได้ภายในสัปดาห์หน้า</p> <p>ส่วนมาตรการภาษีอื่นๆที่อยู่ระหว่างพิจารณาถึงผลกระทบต่อรายได้ของกรมฯ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑) มาตรการยกเว้นภาษีกรณีสถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแรงงานทั้งหมด</li><li>๒) มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับคนพิการให้เท่ากับบุคคลที่มีอายุ ๖๕ ปี</li></ol> <p>สำหรับ ร่าง พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลรัษฎากรซึ่งกำหนดให้ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร ประธานฯ ให้ข้อสังเกตกับกระทรวงการคลังไว้ ๒ เรื่อง คือ กำหนดให้เพดานวงเงินการ</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
	ลดหย่อนภาษีที่ ๓๐,๐๐๐ บาท และให้กรมสรรพากรประกาศขยายได้ถึง ๖๐,๐๐๐ บาท และกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติให้ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีด้วย
<p><b>๒) ความก้าวหน้าของโครงการสลากกินแบ่งเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b></p> <p>สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ คณะกรรมการฯ ขอให้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสลากกินแบ่งเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวต่อไป</p> <p>สำหรับความก้าวหน้าของโครงการฯ กระทรวงการคลังมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายและรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดำเนินการโดย สคร. ได้เชิญสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรมสรรพากร และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยสาระสำคัญมีดังนี้</p> <p>- กระทรวงการคลังเห็นชอบในการออกสลากดังกล่าวและจะดำเนินการเสนอเรื่องการออกสลากฯ ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อนำรายได้สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวงเงิน ๘๘๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการ</p>	<p><b>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</b></p> <p>รับทราบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะนำเสนอโครงการสลากกินแบ่งเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาในสัปดาห์หน้า</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ</p> <p>- ระยะเวลาการจำหน่ายสลากฯ ขอให้ พก. กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>- การลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ขายและผู้ถูกรางวัล กระทรวงการคลังจะเป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปเพื่อขอมติ เนื่องจากการออกสลากการกุศลเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ขณะนี้ สคร. กำลังจัดเตรียมเอกสารเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป</p>	
<p>๓) ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ หรือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดำเนินการปรับปรุงจำนวน ๓ ฉบับ</p> <p>สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบ ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ พ.ศ. .... และร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. .... และการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบการปรับปรุง ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่</p> <p>๑. ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ....</p> <p>๒. ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ พ.ศ. ....</p> <p>๓. ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. ....</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. .... โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำประเด็นการกำหนดอัตราร่างเงินตามระเบียบ ทั้ง ๓ ฉบับ หรือ กรม บัญชี กลาง กระทรวงการคลัง พร้อมทั้งปรับแก้ถ้อยคำให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการ</p> <p>ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอความร่วมมือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้ว และกรมบัญชีกลางเห็นชอบร่างระเบียบ ทั้ง ๓ ฉบับ โดยเห็นควรปรับปรุงแก้ไขในประเด็นการกำหนดค่าตอบแทนแก่ตัวบุคคลตามอัตราที่เลขาธิการประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและให้เพิ่มเติมข้อความในทุกระเบียบว่า “เมื่อใช้สิทธิขอรับความช่วยเหลือ คนพิการตามระเบียบนี้แล้ว และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนของทางราชการสำหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้วให้เบิกได้ทางเดียว” และได้มอบให้ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำแล้ว</p>	

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>๔) ความก้าวหน้าการจัดทำ อนุบัญญัติ (กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง) ที่ออกตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ได้มี การรายงานความก้าวหน้าการจัดทำ อนุบัญญัติ (กฎกระทรวง ระเบียบ และ ประกาศ) ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมจำนวน ๑๒ ฉบับ ซึ่งมีอนุบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว คือ ระเบียบ จำนวน ๑ ฉบับ ประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ กฎกระทรวง จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>ทั้งนี้ ประธานได้มอบฝ่ายเลขานุการ จัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาการ ดำเนินการจัดทำอนุบัญญัติแต่ละฉบับ โดยแยกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่</p> <p>๑) อนุบัญญัติที่ยังไม่เคยมีการจัดทำมา ก่อน ขอให้เร่งรัดจัดทำ กรอบเวลาแล้ว เสร็จ ๖ เดือน ๒) อนุบัญญัติที่มีใช้ บังคับแล้ว ขอให้ใช้ไปพลางก่อนจึง จัดทำอนุบัญญัติฉบับใหม่ กรอบเวลา แล้วเสร็จ ๑ ปี</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>รับทราบ ความก้าวหน้าในการจัดทำอนุบัญญัติ (กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ) ที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งปัจจุบันมีอนุบัญญัติที่ ประกาศใช้แล้ว เป็นกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ จำนวน ๑๐ ฉบับ อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย จำนวน ๒ ฉบับ อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๖ ฉบับ</p> <p>ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการออกอนุบัญญัติฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน</p>
<p><u>เรื่องเพื่อพิจารณา</u></p> <p>๑) ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการ ดำเนินการตามระเบียบฯ โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน อนุกรรมการ มีอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นอนุกรรมการและ</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>ให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ....</p> <p>จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติฯ มีมติเห็นชอบร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. .... ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๕ โดยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ มีปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน เป็นประธานอนุกรรมการ และให้อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ</p>	<p>เลขานุการ และรองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ</p>
<p>๒) ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ. ....</p> <p>คณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีมติเห็นชอบร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ....</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ.... ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๖ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	
<p>๓) มาตรการการลาของข้าราชการที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทำให้พิการ จึงให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพได้</p> <p>ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร ๐๕๐๓ / ๒๑๕๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าไม่ควรแก้ไข ร่าง พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เกี่ยวกับการให้ข้าราชการซึ่งประสบอันตรายจนตกเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยให้ผู้นั้นมีสิทธิลาไปเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ และมีสิทธิกลับมาปฏิบัติราชการใหม่ในตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมได้ ซึ่งการให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพเป็นเรื่องที่เหมาะสม แต่ไม่ควรกำหนดไว้ในร่าง พระราชบัญญัตินี้ โดยควรเสนอให้มีการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในประเด็นให้ข้าราชการลาเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ครอบคลุมการลาไปฟื้นฟูสุขภาพทางอาชีพจะเหมาะสมกว่า</p> <p>ต่อมาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายฯ ซึ่งมีศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานกรรมการวิสามัญ ได้เสนอให้ไปใช้วิธีแก้ไขพระราชกฤษฎีกา ระเบียบการลา และมีมติคณะรัฐมนตรีแทน</p>	
<p>๔) ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ....</p> <p>คณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติฯ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. ... ซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) ประกอบมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบ ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. ... โดยคนพิการที่ได้รับการลดหย่อนภาษี จะไม่ได้รับเบี้ยความพิการ และให้จัดสรรงบประมาณไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง</p>
<p>๕) โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ</p> <p>จากสถิติการจดทะเบียนคนพิการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ มีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบให้จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการแก่คนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยให้สำนักงานงบประมาณเตรียมการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป</p>



ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>๘๑๕,๑๔๐ ราย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำคำของบประมาณเบี่ยงชีพคนพิการจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๖,๕๕๕ คน ดังนั้นคงเหลือคนพิการอีกจำนวน ๕๔๘,๑๔๑ ราย ที่ยังไม่ได้รับเบี่ยงชีพคนพิการ</p> <p>ดังนั้น เพื่อให้คนพิการที่จดทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเบี่ยงชีพควรได้รับสวัสดิการเบี่ยงชีพการเพื่อเอื้ออำนวยให้คนพิการมีชีวิตรและสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงจัดทำโครงการจัดสวัสดิการเบี่ยงชีพการขึ้น โดยมีหนังสือกราบเรียน นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลเหมือนเรื่องเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจัดสวัสดิการเบี่ยงชีพการ ประจำปี ๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๘๘,๘๔๖,๐๐๐ บาท</p>	
<p>๖) การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้คณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำจังหวัด</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานอนุกรรมการ มีองค์ประกอบของอนุกรรมการ รวมจำนวน ๒๕ คน เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร องค์กรคนพิการระดับชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นการทั่วถึงซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ จำนวน ๑๕ จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร</p> <p>สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำกรุงเทพมหานคร และได้จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำกรุงเทพมหานคร</p>	
<p>๗) การแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานองค์กรเกี่ยวกับคนพิการ</p> <p>ตาม ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใด</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานองค์กรเกี่ยวกับคนพิการ โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานอนุกรรมการ</p> <p>ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานองค์กรเกี่ยวกับคนพิการจะปรับชื่อเป็นคณะกรรมการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>ที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.... กำหนดให้มีคณะกรรมการรับรองมาตรฐานองค์กรเกี่ยวกับคนพิการ โดยการเสนอคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการพิจารณา</p> <p>จากมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้พิจารณาและมีมติคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญใน ๑๑ สาขา เพื่อเป็นอนุกรรมการรับรองมาตรฐานองค์กรเกี่ยวกับคนพิการ รวมจำนวน ๑๑ คน โดยผู้เชี่ยวชาญฯ เป็นผู้ที่มิบัติประจำตัวคนพิการอย่างน้อยหนึ่งคนและมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อย สองคน ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ</p>	<p>หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ เพื่อให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ใน ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ....</p>
<p><b>เรื่องอื่นๆ</b></p> <p>๑) การจัดสรรงบประมาณให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งกองทุนฯ จะต้องให้การสนับสนุนโครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มมากขึ้น</p>	<p><b>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</b></p> <p>มอบหมายให้สำนักงานงบประมาณจัดทำรายงานสถานะของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำเสนอประธานต่อไป</p>
<p>๒) กำหนดการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑ มีมติให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเดือน ดังนั้น เพื่อการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา</p>	<p><b>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</b></p> <p>ประธานฯ เห็นชอบกำหนดการประชุมในวันพุธ สัปดาห์ที่สามของทุกเดือน ซึ่งการประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
คุณภาพชีวิตคนพิการมีความต่อเนื่อง ฝ่ายเลขานุการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ กำหนดการประชุมในวันพุธ สัปดาห์ที่ สามของทุกเดือน	